

Số: 28 /THPTTP

Võ Nhai, ngày 15 tháng 02 năm 2022

V/v quán triệt thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
và dạy học trong tình hình hiện nay

Kính gửi: - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường;
- Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Phú.

Căn cứ nội dung hướng dẫn số 180/HD-SGDĐT ngày 27/01/2022 của Sở GDĐT và công văn số 222/SGDĐT-CTTT-PC ngày 14/02/2022 của của Sở GDĐT về việc quán triệt, chỉ đạo một số nội dung nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến trong tình hình hiện nay;

Trường THPT Trần Phú tiếp tục quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Nghiên cứu kỹ và nắm vững các văn bản mới về công tác phòng chống dịch. Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29 tháng 12 năm 2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, cách xác định F0, F1, F2 theo quy định mới của Bộ Y tế, Sổ tay đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong trường học (*sửa đổi, bổ sung*) ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (*Đã gửi đến từng giáo viên*)

Tiếp tục thực hiện các quy định về 5K; Yêu cầu 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc và học tập tại trường.

2. Ban Chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học, thời khóa biểu phù hợp, tránh quá tải cho học sinh, tận dụng thời gian học sinh đến lớp để ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã dạy trực tuyến, đồng thời dạy kiến thức cốt lõi, kiến thức cơ bản, đảm bảo tiến độ chương trình; Thực hiện chủ trương học sinh được đến trường học trực tiếp bảo đảm an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời đáp ứng tất cả học sinh không thể đến trường do phải cách ly phòng chống dịch đều được học tập qua hình thức trực tuyến (tuyệt đối không để tình trạng học sinh nghỉ cách ly phòng dịch không được học trực tuyến mà nguyên nhân từ phía nhà trường).

- Đối với giáo viên thuộc đối tượng F0, F1 không thể đến trường thì bố trí người dạy thay, bố trí đổi giờ, hoặc sắp xếp hệ thống cơ sở hạ tầng để giáo viên dạy trực tuyến tại nhà, học sinh ngồi trên lớp tiếp thu thông qua máy chiếu, tivi hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng.

- Đối với học sinh thuộc đối tượng F0, F1 phải cách ly tại nhà thì giáo viên dạy tại các lớp có học sinh phải cách ly thực hiện phương án phát trực tiếp tiết dạy trên lớp cho học sinh theo dõi tại nhà, hoặc gửi các video bài giảng tương ứng đồng thời giao nội dung học tập cho học sinh thông qua gmail, zalo hoặc tổ chức dạy trực tuyến vào thời gian phù hợp.